

ชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ ครูผู้ช่วย (ทุน สควค.)

นำเสนอเมื่อ : 18 ก.พ. 2559

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 743
ชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๘๗๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๗๔
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการ สควค. ระยะที่ ๓ (บรรจุชุดที่ ๑)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (บรรจุชุดที่ ๑) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอเรียนเพิ่มเติมว่า โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐) คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยให้ทุนแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการศึกษาหรือระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ๒ ปี ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา ดังนั้น เพื่อมิให้กระทบสิทธิ์เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งของผู้สำเร็จการศึกษาทุนดังกล่าว จึงขอให้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ จิตยวงษ์)
รองเลขาธิการ ศึกษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ - ๒๒๘๘ - ๕๖๖๐

โทรสาร ๐ - ๒๒๘๘ - ๕๖๖๐

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ